

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 8 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15824

หน้า: 1(บน), 3, 15

Col.Inch: 174.16 Ad Value: 191,576

PRValue (x3): 574,728

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส.ร.อาหารซีเอ็ม2พันล.ไม่พอ

ส.ร.อาหารซีเอ็ม2พันล.ไม่พอ

ก.ร.หันจีดีพีเหลือ 0-1.5%
ดันวัคซันทางเลือกเข็ม 3
ส.อ.ท.ชงให้ บสย.เพิ่มค่าเอสเอ็มอีถึง 70% (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ส.ร.อาหาร

ก.ร.หันจีดีพีเหลือ0-1.5%

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายพวง ศรีวัฒนะ ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผ่านประชุมระบบทางไกล ว่า กกร.ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2564 จากเดิม 0.5-2.0% เป็น 0.0%-1.5% แต่ปรับเพิ่มการส่งออกจากเดิมขยายตัว 5-7% เป็น 8-10% และคงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในกรอบ 1.0-1.2% เนื่องจากกังวลถึงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในไทยระลอกใหม่ที่รุนแรง และยาวนานกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่จะกระทบกับภาคท่องเที่ยวตลอดไตรมาส 3/2564 และอาจกระทบแผนเปิดประเทศใน 120 วันของรัฐบาลได้

จีเร่งวัคซันให้พอ-ทางเลือกเข็ม3

“การประชุมครั้งนี้ กกร.เชิญสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ (สรท.) สมากรธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เข้าร่วมหารือด้วย ซึ่งทุกฝ่ายกังวลการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยจุดยืนภาคธุรกิจ เห็นว่าการเร่งฉีดวัคซันและจัดหาให้เพียงพอ เป็นสิ่งที่รัฐควรดำเนินการโดยเร็ว และควรมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อวัคซันทางเลือกเข็มที่ 3 เพื่อพลิกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ทั้ง

จากคนไทยและต่างชาติ ส่วนมาตรการที่รัฐอาจมีการล็อกดาวน์มากขึ้นนั้น ขอให้ชัดเจนก่อน เพราะยังไม่อยากแสดงความเห็น เพื่อป้องกันความสับสนที่ขณะนี้มากพอแล้ว” นายพวงกล่าว

นายพวงกล่าวว่า กกร.เสนอให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่มวงเงินค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร และจัดกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แยกจากลูกหนี้เอ็นพีแอลทั่วไป รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีที่ 1-3 เนื่องจากอยู่ในช่วงเดือดร้อนที่สุด เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภายใต้โครงการ พาร์สเตอร์ เพย์เมนต์ ของ ส.อ.ท.ให้ได้รับการชำระเงินค้ำประกันได้เร็วขึ้นภายใน 30 วัน ซึ่งจะดำเนินการขยายไปยัง SET100 หรือบริษัท 100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป เพิ่มจากเดิมที่ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่แล้ว 163 แห่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.เห็นว่ารัฐควรเร่งจัดหาวัคซันให้มากที่สุด จะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ ไม่ใช่วัคซันทางเลือก แต่เป็นวัคซันทุกทาง แม้ว่าการส่งออกของไทยมีทิศทางเติบโตได้ดีตามทิศทางเศรษฐกิจโลก แต่ยังคงกังวล เพราะการระบาดโควิด-19 กระจายไปยังโรงงาน ขณะที่การฉีดวัคซันยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะโรงงานในเขตปริมณฑล จึงต้องการให้รัฐเร่งจัดสรรวัคซันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วย สำหรับกรณีมีข่าวว่ารัฐอาจเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์นั้น อยากให้รัฐหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้การล็อกดาวน์นั้น เกิดผลที่ดี และรัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือควบคู่ไปด้วย

ส.อ.ท.ชงบสย.เพิ่มค่าถึง70%

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ส.อ.ท.เตรียมเสนอกระทรวงคลังพิจารณาให้ บสย.ค้ำประกันเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้นเป็น 70% เพื่อให้ฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ เพราะตอนนี้ค่อนข้างแย่ ขณะเดียวกันยังกังวลกรณีปี 2565 ไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค 2022 ถ้ายังฉีดวัคซันไม่พร้อมอาจเสียโอกาสได้ ส่วนกรณีจีพีดี

ปี 2564 มีโอกาสติดลบใหม่ขึ้นอยู่กับว่า รัฐจะคุมระบอบของโควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใด หากคุมไม่ได้และต้องนำไปสู่การล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น มีโอกาสตามที่ประเมินไว้เลวร้ายสุดคือจีดีพีเป็น 0%

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐต้องเร่งฉีดวัคซันให้กับประชาชนเร็วที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศให้ได้ใน 120 วัน ซึ่งทางสภาหอการค้า เตรียมหารือกับ 40 ซีอีโอ และรองประธานหอการค้าไทย หรือ 40 ซีอีโอพลัส ในวันที่ 8 กรกฎาคม เพื่อสรุปถึงมาตรการและการเตรียมพร้อมการเปิดประเทศและแนวทางช่วยเหลือที่เอกชนจะเสนอภาครัฐต่อไป และในวันที่ 9 กรกฎาคม จะหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเร่งสรุปมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี

ส.กต.ตาการชั่งเงิน3หมื่นล.ถึงพอ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมกต.ตาการไทย เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเอ็มไอ เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ผ่านการปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสิน แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนในจำนวนที่สูงสะสมไปทั่วประเทศแล้วหลายหมื่นราย และจากที่ทำการสำรวจความต้องการเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนเพื่อการประกอบการทั่วประเทศต้องมียังเงินช่วยเหลือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยล่าสุดสมาคมได้เข้าหารือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.) และนำเสนอแนวทางปฏิบัติได้จริงในการพิจารณาปล่อยกู้เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ โดยให้ธนาคารผ่อนปรนการดูหลักฐานการปล่อยกู้จากเดิม โดยขอให้พิจารณาจากเป็นผู้ที่เสียภาษีตาม ภ.ร.ง.90 หรือมีสัญญาเช่า หรือมีทะเบียนการค้า นอกจากดูบัญชีรายได้ หรือเครดิตบูโร หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยยื่นขอรัฐบาลขอเพิ่มวงเงินปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนี้ และแนวทางการปรับโยก

เงินคงค้างจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ที่เหลือประมาณ 3 แสนล้านบาท มาเข้า โครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในระบบประกันสังคม ที่มีอยู่ในระบบประมาณ 5 ล้านคน ผ่าน กระทรวงแรงงาน เบื้องต้นทราบว่า รัฐบาลรับเรื่องและเตรียมจะใช้งบประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ถึง 1 แสนล้านบาท ในการเยียวยาเอสเอ็มอีในระบบที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 ต่อเนื่อง 6 เดือน เริ่มเดือนสิงหาคมนี้

ผวาล็อกดาวน์-ข่าวสะพัด

“ยังมีร้านค้าปิดตัว หรือเตรียมลดขนาดพื้นที่อีกมาก เพราะขาดรายได้และเงินทุน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ถือว่าเหมาะสมที่จะออกมาช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ ยิ่งตอนนี้มีกระแสข่าวลือว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง เนื่องจากผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังสูง 5-6 พันคนต่อวัน และจำนวนประชาชนฉีดวัคซีนยังไม่ได้มากเท่าที่ควร ทำให้เกิดความวิตกในวงกว้างต่อการทำธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและการค้าขายชบเซา ดังนั้นเพื่อลดความสับสนอยากให้รัฐบาลเร่งการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ ทั้งเรื่องการจะออกมาตรการ ซึ่งหากมีการล็อกดาวน์อีกครั้งจริง รัฐก็ควรเร่งออกมาตรการเยียวยาอย่างหนึ่งที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้ คือ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสั่งซื้อข้าวกล่องจากร้านค้าทั่วไป และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้เดือดร้อน จะทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและค้าขายวัตถุดิบประกอบอาหาร ยังมีรายได้ประคองตัว สมาคมยินดีเป็นแกนกลางประสานงาน พร้อมกับรัฐเร่งให้กู้เงิน เพื่อใช้หมุนเวียนการซื้อวัตถุดิบรายวัน ตอนนี้ร้านค้าที่มีโต๊ะนั่งทานก็ต้องการเงินหมุนเวียน 2-5 แสนบาทต่อราย ส่วนรายย่อย หรือแผงลอย ต้องการ 5 พันถึง 1 หมื่นบาท เพื่อพออยู่ได้กับจำนวนคนซื้อลดลง และรัฐหรือหน่วยงานช่วยเหลืออีกทางโดยการสั่งซื้อโดยตรง โดยในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ จะเข้าหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอให้ผ่อนปรนการใช้แอปพลิเคชันในโครงการคนละครึ่งกับการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้การใช้โครงการได้วงกว้าง และเป็นประโยชน์กับคู่ค้าขายได้มากขึ้น” นางฐนิวรรณกล่าว

อปท.กางแผนแก้หนี้

นางธัญญ์นิธิต นิชมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ ประเมินผลมาตรการช่วยเหลือช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ลูกหนี้ 99% ยังสามารถชำระค่างวดได้ ส่วนที่พักชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเพียง 1% พร้อมได้ขยายมาตรการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบ 3 ออกไปถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยลูกหนี้สามารถชำระหนี้ตามความสามารถ จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% และช่วยเหลือ 6 เดือนข้างหน้าโดยมีผลอัตโนมัติกับลูกหนี้ทุกราย และลูกหนี้ใหม่ในโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนและยังเห็นชอบให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การสมัครเข้าโครงการ 2 ประการคือ เกณฑ์อายุจากเดิมไม่เกิน 65 ปี เป็นไม่เกิน 70 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 4-7% เป็นอัตราเดียว 5% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

จรัฐทำแผนซื้อวัคซีนเข็ม3

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุม 40 ซีอีโอพลัส ในวันที่ 8 กรกฎาคม จะเสนอแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ที่ชัดเจนจากรัฐบาล ไม่อยากให้เหมือนกับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ที่ภาพไม่ค่อยชัด ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนและเริ่มฉีดช่วงสิ้นปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งในฐานะทำงานกับนักลงทุนต่างชาติ สะท้อนได้ว่านักลงทุนก็จะมองภาพระยะยาว ว่าเมื่อเปิดประเทศแล้ว จะมีแผนงานยังยืนอย่างไร ทั้งนี้ ฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ควรต้องสั่งจองแล้ว เพราะจากที่เห็นมา วัคซีนได้มาไม่ได้ง่าย มีอุปสรรคมากมาย ส่วนชนิดของวัคซีนเข็ม 3 เป็นต้นไป ควรมีตัวเลือกที่หลากหลาย คงจะไม่ม่วัคซีนตัวไหนที่ดีที่สุด วัคซีนทุกชนิดต่างมีข้อดีข้อด้อย วัคซีนชนิด mRNA ต้องเป็นตัวเลือกด้วย เมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับวัคซีนตามที่สั่งไว้หรือไม่ ซึ่งต้องมีการสั่งวัคซีนที่หลากหลายชนิด ถ้าภาคเอกชนรับรู้ได้ว่ารัฐบาลเตรียมแผนตรงนี้ไว้ ผู้ประกอบการจะมีความมั่นใจมากขึ้น คู่ค้า

ต่างประเทศจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

“อีกเรื่องที่จะเสนอคือการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ต้องการให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายมากขึ้น ต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ แต่ที่พูดกับผู้ประกอบการหลายคนเขาต้องการความชัดเจนวัคซีนมากกว่า เพราะจะรู้วันแน่นอนว่าลูกค้าจะกลับมาเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการไม่สบายใจที่ก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ถ้าเปิดประเทศใน 120 วัน แผนงานต้องออกมาชัดเจนแล้วไม่ใช่พูดออกมาอย่างเดียว จังหวัดใดเปิดก่อนควรกระจายวัคซีนในจังหวัดนั้นมากขึ้น” นางกอบกาญจน์กล่าว

สมุยพลัสโมเดลเปิดแน่15ก.ค.

นายรัชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เกาะสมุย จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการสมุยพลัสโมเดล หลังจากนั้นในวันที่ 23 กรกฎาคม เกาะพะงัน และเกาะเต่า จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการเดียวกัน ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 สัปดาห์เท่านั้น ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว อาทิ การนำสถานประกอบการเข้ารับการมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย (เอสเอชเอฟพลัส) การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว และเงื่อนไขการปฏิบัติตัวต่างๆ โดยการเปิดโครงการ สมุย พลัส โมเดล ประเมินเฉพาะเกาะสมุย คาดว่าจะในไตรมาส 3/2564 สมุยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 1,000 ล้านบาท หลังจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีรายได้สะสมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 4/2564 เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขเบื้องต้น

นำเที่ยว'เกาะเต่า-พะงัน'พร้อมเปิด

นายวรพงษ์ วงศ์สุวรรณ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่า เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของเกาะเต่า ขณะนี้ยืนยันว่าพร้อม 100% แล้ว เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 75% มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เอลโอพี) ในทุกขั้นตอนของการเดินทาง อาทิ ทำเรื่อรถขนส่งสาธารณะ โรงแรม ร้านอาหาร และ

สถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างๆ โดยหลังจากเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 23 กรกฎาคมนี้แล้ว ซึ่งต้องให้ต่างชาติพักในสมุยครบ 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมก่อนก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเต่าและเกาะพะงันต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาส 3/2564 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 1,000 คน พักประมาณ 5 คืน ใช้จ่ายเฉลี่ย 20,000 บาทต่อคนต่อทริป สร้างรายได้ให้เกาะเต่าประมาณ 120 ล้านบาท และไตรมาส 4/2564 คาดไว้ 3,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 360 ล้านบาท ส่งผลให้ทั้งปี 2564 คาดว่าเกาะเต่าจะมีรายได้รวมประมาณ 580 ล้านบาท จากช่วงครึ่งปีแรกมีรายได้สะสมแล้วประมาณ 100 ล้านบาท โดยปี 2562 เกาะเต่ามีรายได้ 4,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 200,000 คน ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 และหลังจากเกิดการระบาดโควิด-19 ปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป รายได้ของเกาะเต่าเหลือไม่ถึง 5% หรือประมาณ 200 ล้านบาทเท่านั้น

ยิ่งใช้ยิ่งได้ยอดแค่ 126 ล้าน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการใช้จ่ายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิรวม 26.68 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวม 12,057 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิ 15.8 ล้านราย ยอดใช้จ่าย 9,784.1 ล้านบาท 2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิ 27,368 คน ยอดใช้จ่าย 126.9 ล้านบาท 3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิ 10.43 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 2,063.5 ล้านบาท และ 4.โครงการเพิ่มกำลัง

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 3

ส.ร.อาหาร

ชื่อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิ 423,187 คน ยอดใช้จ่าย 82.5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยอดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 29,302,429 คน มีสิทธิคงเหลือ 1,697,571 สิทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 481,451 คน มีสิทธิคงเหลือ 3,518,549 สิทธิ

'ศักดิ์สยาม'เร่งตัวร่วมสาธารณะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วม (คนต.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมทางไกลว่า ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คนต. จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร และคณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้ โดยความคืบหน้าในการดำเนินการของอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร และคณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้ โดยความคืบหน้าในการดำเนินการของอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กร เนื่องจากผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีความพร้อม คณะอนุกรรมการจึงวางแนวการออกแบบมาตรฐานทางเทคโนโลยีระบบตัวร่วมให้เป็นแบบการใช้บัญชีระบุตัวตนผู้โดยสาร และบัตรที่ใช้เป็นแบบระบบเปิด

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า สำหรับกรอบแนวนโยบายการบริหารจัดการตัวร่วม มีการแบ่งเป็นส่วนของผู้ให้บริการ ส่วนของผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ศูนย์กลางจัดการค่าโดยสาร และมีการกำหนดแผนการดำเนินการเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้น หรือภายในปี 2564 จะสามารถนำระบบตัวร่วมแบบการใช้บัญชีระบุตัวตนผู้โดยสาร มาใช้ได้ สำหรับในระยะกลางหรือภายในปี 2565 จะมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง เพื่อรองรับการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม และในระยะยาว หรือภายในปี 2566 จะมีการจัดตั้งสำนักงานกลางเพื่อมาทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องตัวร่วม พร้อมประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วมฯ เพื่อสามารถบังคับใช้ระบบตัวร่วมกับผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน

2.คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดมาตรฐานอัตราค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้ โดยจะมีการสรุปปัญหาเรื่องมาตรฐานอัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน ได้แก่ การเก็บค่าแรกเข้าในแต่ละสายไม่เท่ากัน การปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในแต่ละสายไม่เท่ากัน มีการเก็บค่าแรกเข้าทุกครั้งเมื่อมีการเดินทางข้ามระบบ และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารไม่สะท้อนกับระยะทาง ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับสายรถไฟฟ้ามหานครสัมปทานได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว คณะอนุกรรมการจะทำการศึกษานำแนวทางในการแก้ไขสัญญาพร้อมแนวทางการชดเชยกรณีที่มีความจำเป็น แต่สำหรับสายรถไฟฟ้าที่จะมีการลงนามในอนาคต คณะอนุกรรมการจะทำการศึกษาเพื่อกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่มีความเหมาะสมเพื่อกำหนดในสัญญาสัมปทานก่อนทำการลงนาม ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมการได้ทำการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย และในต่างประเทศ พร้อมทำการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารที่มีความเหมาะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปที่ต้องดำเนินการคือการสรุปการกำกับดูแลการจัดสรรรายได้ เมื่อมีการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม โดยจะสามารถสรุปผลได้ภายในเดือนกันยายน 2564

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบตัวร่วม ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่ากำลังดำเนินการพัฒนาระบบตัวร่วมโดยใช้เทคโนโลยีแบบการใช้บัญชีระบุตัวตนผู้โดยสาร โดยในปัจจุบันการออกแบบระบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และติดตั้งระบบ โดยได้ทำการทดสอบระบบครั้งแรกที่สถานีหัวลำโพง และสถานีสนามไชยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าระบบใช้งานได้ถูกต้อง ตามแผนงานจะดำเนินการทุกอย่างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 และสามารถเปิดให้ประชาชนใช้งานระบบได้ในต้นปี 2565 และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รายงานที่ประชุมว่ามีการเริ่มใช้บัตรจ่ายเงินที่

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 8 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15824

หน้า: 1 (บน), 3, 15

Col.Inch: 174.16 Ad Value: 191,576

PRValue (x3): 574,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส.ร.อาหารซีเอ็ม2พันล.ไม่พอ

ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบการใช้จ่ายซีเอ็ม2พันล. ผู้โดยสาร คล้ายกับที่ รฟม.กำลังพัฒนา โดยเริ่มใช้กับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไปแล้ว ระบบตัวร่วมแบบการใช้จ่ายซีเอ็ม2พันล.ผู้โดยสารดังกล่าว กำลังทำการติดตั้งเพื่อใช้งานกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และทางพิเศษดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ยังได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบคณะอนุกรรมการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รฟม. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กทพ. และกรมทางหลวง เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินของระบบบริหารจัดการรายได้กลาง (ซีซีเอส) เพื่อรองรับการดำเนินการภายหลังจากมีการจัดตั้งสำนักงานกลางตัวร่วมในอนาคต 2.มอบคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนต่างๆ รวมถึงพิจารณาบทวนแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 3.มอบคณะอนุกรรมการร่วมกับธนาคารกรุงไทย พิจารณาแนวทางการลงทุนในระบบ Europay, Mastercard และ Visa (EMV) ที่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบไร้ไม้กัน (เอ็มโพล์) ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด